

# ประชาสัมพันธ์สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561

## โครงการวิจัยการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก (TRP4) ครั้งที่ 1



ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมโครงการวิจัยการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก (TRP4) ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โดยคุณเอ็นนู ชือสุวรรณ ประธาน steering committee TRP4 เป็นประธานในที่ประชุม โดยผู้อำนวยการ สกว.(ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ) ได้ชี้แจงถึงนโยบายของ TRP4 ให้ผู้เข้าร่วมประชุม คุณเอ็นนู ชือสุวรรณ ในฐานะที่เป็นหนึ่งในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ได้ชี้ให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างโครงการวิจัย TRP4 กับยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 ซึ่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งจะช่วยนำไปสู่การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันวัดกรรม หลังจากนั้น ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น (ผศ.ดร.ชูศักดิ์ สุทธิสา) ได้เชิญ ดร.ชญาณี ชวะโนทย์ นำเสนอแนวคิดการใช้ข้อมูล SES เพื่อวิเคราะห์เศรษฐกิจฐานราก



รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ในฐานะทีมกลไกกลาง นำเสนอกรอบคิดและกรอบแนวทางการดำเนินการโครงการพัฒนาระบบนิเวศการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่ใช้นวัตกรรม จากนั้นจึงมอบหมายให้ทีมวิจัยภูมิภาคต่าง ๆ นำเสนอรายละเอียดโครงการ ในส่วนของทีมกลไกกลางซึ่งมีหน้าที่ในการพัฒนากลไกสนับสนุนการเรียนรู้แก่ทีมวิจัย TRP4 ได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ กรอบแนวคิด และวิธีการวิจัยเพื่อทราบโดยสังเขปดังนี้

การดำเนินการ TRP4: การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในรูปแบบของแผนบริหารจัดการงานวิจัยขนาดใหญ่ จำเป็นต้องมีกลไกและระบบสนับสนุนการขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาที่ใช้ชุดความรู้และนวัตกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัต การดำเนินการโครงการพัฒนาระบบนิเวศ การเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่ใช้นวัตกรรมภายใต้ TRP4 ในครั้งนี้ มี วัตถุประสงค์สำคัญในการประมวลข้อมูล สังเคราะห์ช่องว่างการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ชุดความรู้และ นวัตกรรมเพื่อนำมาพัฒนาเป็น กลไก/เครื่องมือสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาของทีมวิจัย TRP4 ในรูปแบบของระบบนิเวศการเรียนรู้ (Learning



Ecosystem) โดยชุดความรู้และนวัตกรรมจะครอบคลุมการยกระดับสมรรถนะและขีดความสามารถทั้งในระดับปัจเจกบุคคลสถาบัน/องค์กรเครือข่ายที่พัฒนาให้มีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับผู้ใช้บริการและบริบทของชุมชนท้องถิ่นที่เป็นเป้าหมายการพัฒนา